

BÁO CÁO

Kết quả việc lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn được quy định tại Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh về ban hành quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cơ cấu tổ chức, gồm: 05 phòng chuyên môn, nghiệp vụ; 07 chi cục quản lý nhà nước chuyên ngành; 10 đơn vị sự nghiệp. Với biên chế hiện có 642 người/813 chỉ tiêu biên chế được giao năm 2021, gồm: 308 công chức/394 biên chế công chức được giao, 271 viên chức/353 biên chế viên chức được giao; 63 HĐ NDD68/66 HĐ NĐ68 được giao. Còn thiếu 167 biên chế, trong đó: Công chức thiếu 85 biên chế và viên chức 82 biên chế.

Sau kiện toàn các đơn vị, các tổ chức Đảng đã được kiện toàn sắp xếp lại, hiện có 01 Đảng bộ bộ phận, 13 Chi bộ trực thuộc là các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và 01 chi bộ là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (Văn phòng Nông thôn mới tỉnh) đóng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh; Ban Chấp hành Đảng bộ Sở có 10 đồng chí, trong đó có 03 Ủy viên Ban Thường vụ, với 293 đảng viên. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở có trụ sở đóng trên địa bàn các huyện, thị xã có 19 tổ chức Đảng do Huyện ủy, Thị ủy quản lý.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong thời gian qua luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, tập thể Ban Chấp hành Đảng ủy, Lãnh đạo Sở luôn đoàn kết thống nhất, cán bộ, đảng viên nghiêm túc chấp hành và thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;

ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

3. Chương trình hành động số 477-CTr/TU ngày 19/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình số 07-CTr/TU ngày 02/3/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (nay Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh), Chương trình hành động số 14 - CTr/ĐUS ngày 05/3/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Về học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)

Đảng ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nghiêm túc, kịp thời tổ chức Hội nghị tập trung về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, với số lượng 297 người. Sau học tập, Đảng ủy Sở đã giao cấp ủy các chi bộ, đơn vị tổ chức thảo luận, xây dựng chương trình hành động và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có trách nhiệm viết bài thu hoạch theo yêu cầu.

Đối với tập thể Lãnh đạo Sở, Ban Chấp hành Đảng bộ, sau học tập đã kịp thời phân công cụ thể việc xây dựng chương trình hành động của Đảng bộ và phân công Ủy viên Ban Chấp hành chấm bài thu hoạch của cấp ủy, lãnh đạo các chi bộ, đơn vị (đối với các đảng viên còn lại giao cấp ủy các chi bộ tổ chức chấm và gửi kết quả về Đảng ủy tổng hợp, thông báo). Đồng thời, để cụ thể các nội dung trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Sở đã ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện: Chương trình, kế hoạch, các văn bản gợi ý kiểm điểm...

2. Xây dựng kế hoạch và kết quả khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

a) Xây dựng kế hoạch, giải pháp đề ra và kết quả thực hiện

- Nhằm khắc phục các tồn tại hạn chế sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); hàng năm, tập thể Ban Chấp hành Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp khắc phục các tập thể, sau kiểm điểm, trong đó tập trung vào những nội dung: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện tốt các cơ chế chính sách; công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và trong năm đã đạt được những kết quả sau:

- Tập trung chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả, nhất là công tác cán bộ, tinh giản biên chế; kiểm soát việc thực thi quyền lực điều hành đảm bảo công khai minh bạch, góp phần xóa bỏ tiêu cực trong cơ chế “xin – cho”, “duyet – cấp”; xóa bỏ “lợi ích nhóm”; kiên quyết kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc những cán bộ, đảng viên, công

chức vi phạm pháp luật, kỷ luật kỷ cương hành chính. Các đồng chí Lãnh đạo Sở, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ đã chủ động trong việc nắm bắt, sâu sát với cơ sở, nâng cao công tác quản lý, điều hành ngày càng khoa học, kịp thời đáp ứng các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND giao.

- Tập thể Ban Chấp hành, Lãnh đạo Sở đã chủ động bám sát các quy định đề ra soát và chỉ đạo xây dựng các quy trình về giải quyết công việc theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch; hàng năm, đã rà soát sửa đổi quy chế; xây dựng các Đề án vị trí việc làm. Đồng thời, các đơn vị đã chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế phù hợp với quy định và thực tiễn (quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công, quy chế thực hiện dân chủ cơ sở...).

- Quá trình thực hiện, các đồng chí Ban Chấp hành Đảng ủy, Lãnh đạo Sở; cấp ủy, lãnh đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nghiêm túc bám sát các quy chế, quy định để thực thi nhiệm vụ và chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, cung ứng dịch vụ công và quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; tinh giảm biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao công tác cải cách hành chính trong Đảng, thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 890-QĐi/TU ngày 5/3/2019 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Tăng cường thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

- Về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được Đảng ủy chú trọng và thực hiện nghiêm túc; đúng quy định; đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát đúng thời gian quy định.

b) Những chuyển biến về tư tưởng chính trị

Sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); gắn với việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết tu dưỡng rèn luyện; hàng năm thực hiện, tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện đúng kế hoạch, cam kết, kịp thời khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, tập trung vào thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

c) Việc đấu tranh đẩy lùi các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa

Thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền trong toàn Đảng bộ, đến tận cán bộ, đảng viên về Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ thông qua nhiều hình thức: quán triệt tại các cuộc sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, giao ban, trên phần mềm lý công việc và hồ sơ công việc.

Đưa các nội dung theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng và các chương trình kiểm tra, giám sát, kế hoạch thanh tra, kiểm tra... Tổ chức các đoàn kiểm tra các nội dung chuyên đề, hàng năm đúng quy định.

d) Đánh giá mức độ suy thoái của tập thể và cá nhân

Qua quá trình tổ chức chỉ đạo, theo dõi kết quả thực hiện trong toàn Đảng bộ, ngành; nhận thấy tập thể các chi bộ, đơn vị, cán bộ, đảng viên không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tuy nhiên một số cán bộ đảng viên chưa tự giác, thẳng thắn và nghiêm túc nhìn nhận những mặt hạn chế, thiếu sót của bản thân để khắc phục sửa chữa kịp thời; một số có lối sống thiếu nỗ lực, tư tưởng an phận, thiếu chí tiến thủ, thiếu ý chí vươn lên; một số công chức, viên chức thiếu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; một số đảng viên trẻ chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu, trong đấu tranh còn ngại va chạm.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Ưu điểm và nguyên nhân

a) Ưu điểm

Hàng năm 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều xây dựng kế hoạch khắc phục (nay là bản tu dưỡng rèn luyện) và có báo cáo cấp ủy, đơn vị về kết quả tu dưỡng rèn luyện theo định kỳ. Đến nay toàn ngành chưa phát hiện cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

b) Nguyên nhân

Việc tổ chức kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) được Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo Sở thực hiện nghiêm túc; các nội dung kiểm điểm được đưa ra phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, chú trọng sâu vào các tồn tại, hạn chế và sau kiểm điểm đã chỉ đạo khắc phục kịp thời, bước đầu đã có sự chuyển biến tích cực.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

- Một số cán bộ chưa tự giác, thẳng thắn và nghiêm túc nhìn nhận những mặt hạn chế, thiếu sót, vi phạm của bản thân để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời; bộ phận khác có tư tưởng an phận, thiếu chí tiến thủ, thiếu ý chí vươn lên.

- Công tác kiểm tra, giám sát nói chung và việc tổ chức kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) một số đơn vị trực thuộc chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên.

2. Nguyên nhân

- Đối với các đơn vị trực thuộc Sở có Đảng bộ, Chi bộ thuộc Huyện ủy, Thị ủy quản lý gặp một số khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ của Sở, trong đó có nội dung về khắc phục các tồn tại hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII).

- Nhận thức và tính chấp hành của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý tại một số đơn vị về công tác xây dựng Đảng, khắc phục sau kiểm điểm Trung ương 4 có khi còn hạn chế.

- Việc chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức trong ngành, nhất là số cán bộ ở cơ sở chưa thực sự hiệu quả.

V. GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành. Nâng cao chất lượng học

tập, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, nhất là việc thực hiện nghiêm túc những điều đảng viên không được làm, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU, Kết luận 05-KL/TU, Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, Chỉ thị 20-CT/TU, Quyết định 31/2012/QĐ-UBND về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

2. Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chương trình hành động số 477-CTr/TU ngày 19/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình số 07-CTr/TU ngày 02/3/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (nay Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh), Chương trình hành động số 14-CTr/ĐUS ngày 05/3/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT.

3. Gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) với việc tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp được BCH Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo và nguyên tắc xây dựng đội ngũ cán bộ phải gắn với việc kiện toàn tổ chức, bộ máy của Sở và các đơn vị. Trước mắt, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác cán bộ; khẩn trương sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ của Sở và các đơn vị theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, cơ cấu hợp lý.

4. Tiếp tục phát huy trách nhiệm vai trò nêu gương người đứng đầu cấp ủy, tổ chức, đơn vị theo quy định: số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư, số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị, số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và số 890-QĐi/TU ngày 05/3/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

5. Chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, cán bộ đảng viên thường xuyên thực hiện việc khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và sau kiểm điểm hàng năm. Phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể Lãnh đạo Sở, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy tập trung dồn sức triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành. Chú trọng chỉ đạo giải quyết dứt điểm các nội dung, vụ việc tồn đọng, vướng mắc kéo dài.

6. Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng việc giám sát các chuyên đề về học tập và làm theo, việc khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), bổ sung, khắc phục các vấn đề nổi cộm trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện.

7. Phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành về thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua về học tập và làm theo Bác, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)... làm tốt công tác nêu gương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong toàn Ngành, toàn Đảng bộ.

Trên đây là kết quả việc lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, báo cáo đề Sở Nội vụ tổng hợp./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh; | (để báo cáo)
- Sở Nội vụ; |
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Việt